

จดหมายข่าวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต



ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 : มิถุนายน 2566



กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของสถาบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตก็เช่นเดียวกันที่ต้องมีทั้งบทบาท และหน้าที่ในการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ อันได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน และฐานข้อมูลออนไลน์แล้ว รวมทั้งการจัดบริการเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นประการสำคัญ

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมการบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง หัวข้อการปฐมนิเทศประกอบด้วย การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท วิธีการและเทคนิคการสืบค้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ บริการที่สำนักหอสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้ รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด

รูปแบบของการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดจะมีทั้งการบรรยายและการพาชมสถานที่จริงที่เรียกว่า Library Tour เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น



คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน รวมทั้งหลักสูตรที่สนใจส่งนักศึกษาใหม่มาเข้ารับ การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดหรือต้องการให้บรรณารักษ์ไปให้ความรู้ที่คณะ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์มายัง คุณเยาวรัตน์ บางสาส์ หัวหน้าแผนกบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด (ตึก 7) ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 3455, 3467 ได้ทุกวันเวลาทำการ



หรือที่ <https://forms.gle/EbnRCxWpP6ePeBAN7>

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก



5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก เรามาร่วมมือร่วมใจกันสร้างความสมดุลให้แก่โลก ด้วยการทำให้ "ดิน น้ำ ลม ไฟ" มีความสมดุลกันเถอะ อย่ารู้มึ้นว่า ดิน น้ำ ลม ไฟ สำคัญอย่างไรกับโลก? เชิญหาคำตอบได้ที่นิทรรศการออนไลน์ "ดิน น้ำ ลม ไฟ หัวใจแห่งสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"...ได้ที่

https://library.rsu.ac.th/exhibition_world_environment.../https://library.rsu.ac.th/exhibition_world_environment.../

งานโชว์ของ 2566

สำนักหอสมุด เข้าร่วมจัดบูท โครงการการจัดการขยะ เพื่อสุขภาวะ ณ โรงเรียนวัดรังสิต ใน "งานโชว์ของ 2566" Made in หลักรก โดย มหาวิทยาลัยรังสิต สสส. และชุมชนหลักรก ทั้งนี้ ดร.มลิวลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการ จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะที่นำกลับมาทำสิ่งประดิษฐ์ เช่น แจกันใส่ต้นไม้ ตะกร้าจิวที่ทำจากขวดพลาสติก แก้วพลาสติกที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ลานชั้น 2 อาคารพิชเชนศ student center (ตึก 6)



ประกาศ

วันจันทร์-วันศุกร์
เปิดบริการเวลา
8.30-16.30 น.

เวลาเปิด-ปิด บริการ
สำนักหอสมุด
ภาค S/2566

วันเสาร์-อาทิตย์
ปิดบริการ

เริ่มเปิดบริการยืมสำหรับนักศึกษา
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

←

→

📢

📌 CLOSE



เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ต. พหลโยธิน อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463

URL : <http://library.rsu.ac.th>

อีเมล : library@rsu.ac.th